



เกาะติด

# 4PW

ฉบับที่ ๒  
ปี ๒๕๖๑



## ค.ค.ม. เร่งวางยุทธศาสตร์ จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สู่ปรorroมการขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการดำเนินงานเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ค.ค.ม.) เพื่อปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้ง ๗๗ มติให้เกิดผลสำเร็จ โดยที่ประชุมต่างเห็นด้วยที่จะให้มีการคัดเลือกมติที่มีความสำคัญมาขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างจริงจัง

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ประธาน ค.ค.ม. กล่าวว่า จนถึงปัจจุบันมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๗๗ เรื่อง แต่ละเรื่องล้วนมีผลต่อการขับเคลื่อนสุขภาพของคนไทย เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยรวมทั้งสิ้น ดังนั้นจึงต้องมีการลำดับความสำคัญและคัดเลือกมติที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อดึงออกมาแสดงผลให้สาธารณะได้เห็น

“หลักการการทำงานควรต้อง Think Big, Start Small, Show Small Success, Along the Way ดึงมติที่เป็นปัญหาของสังคมที่สามารถแก้ไขได้จากการช่วยกันทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อให้สาธารณะได้เห็นถึงความสำเร็จอันเกิดจากความร่วมมือ ที่สำคัญ ต้องทำทันที เริ่มที่ตัวเราหน่วยงานของเรา”

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องช่วยกันวางรากฐานที่ดีให้แน่น เพื่อให้ผู้ที่มารับหน้าที่ต่อหลังการเลือกตั้งเดิหน้าได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพ

“ผู้นำมีความสำคัญ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือคนที่ทำให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนเรื่องนั้นสำเร็จ อาจเป็นเรื่องยาก เพราะเมื่อมีกระแสลม บางคนไปสร้างกำแพงกัน แต่บางคนสร้างกังหันลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างประเทศจีนจากที่เคยสร้างกำแพง ตอนนี้นหันมาสร้างกังหันลมผลิตพลังงานแทน”



“ผู้นำมีความสำคัญ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือคนที่ทำให้เกิดความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนจนเรื่องนั้นสำเร็จ อาจเป็นเรื่องยาก เพราะเมื่อมี กระแสลม บางคนไปสร้างกำแพงกัน แต่บางคนสร้างกังหันลมแห่งการ เปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างประเทศจีน จากที่เคยสร้างกำแพง ตอนนี้หัน มาสร้างกังหันลมผลิตพลังงานแทน”

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ กล่าวว่า ทิศทางของ สช. หลังจากนั้น จะทำการคัดเลือกมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่สร้างผลกระทบจริงๆ และระดมสรรพกำลัง ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นต้นแบบความสำเร็จของการทำงานอย่าง มีส่วนร่วม โดยจะมีการปรับบทบาทกลไกการทำงานที่เกี่ยวข้อง

อาทิ การแยกบทบาทของคณะกรรมการ คมส. ให้มุ่งเน้นการทำงาน เชิงยุทธศาสตร์ และทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขณะทีกลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพ เพื่อประชาชน (กขป.) เน้นทำงานเชิงพื้นที่ ประสานความร่วมมือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง จัด กิจกรรมปลูกกระแสการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน ระดับพื้นที่ เช่น การจัดการวามมหกรรมสุขภาพประจำปีในจังหวัด ต่างๆ รวมถึงการใช้กลยุทธ์การเข้าถึงเด็กเยาวชนให้มีความสำคัญ และมีส่วนร่วมในขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ให้เข้าไปถึงกลุ่มเยาวชน รุ่นใหม่ เป็นต้น

# ‘นพ. กิจจา’ นำทัพสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ถกนัดแรก คจ.สช. เคาะวันจัดงาน ๑๒-๑๔ ธ.ค. นี้



นพ.กิจจา เรืองไทย

ความสำเร็จจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในทศวรรษแรกที่ผ่านมา ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของหลายฝ่าย โดย นโยบายสาธารณะใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นบางส่วนถูกนำไปต่อยอดขยายผล ในระดับพื้นที่ ขณะที่อีกหลากหลายนโยบายสาธารณะอยู่ระหว่างการ ขับเคลื่อนเพื่อคลี่คลายปัญหาเรื้อรังที่ฝังรากลึกในสังคมไทยให้ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๒ นัดปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เห็นพ้องร่วมกันว่า งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ปีติดกันอย่างสวยงามตามเจตนารมณ์ โดย นพ. อ่ำพล จินดาวัฒนะ อธิบดีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ฝากข้อความแสดงความชื่นชมมายังที่ประชุม พร้อมทั้งชี้ประเด็นแก่ คณะกรรมการสำหรับเตรียมพร้อมเข้าสู่ทศวรรษใหม่ของสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติด้วย

“ขณะนี้ถือว่าเป็นการก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อย่างภาคภูมิใจ ฉะนั้น สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือการทำงานเชิงรุกร่วมกับ องค์กรต่างๆ มากขึ้น เพื่อค้นหาประเด็นสาธารณะมาแลกเปลี่ยนในสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ควบคู่ไปกับการหานวัตกรรมใหม่ๆ มานำเสนอด้วย” นพ.อ่ำพล ระบุ

โดยช่วงต้นของการประชุม ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ง ชาติ ครั้งที่ ๑๑ นี้ จะมี นพ.กิจจา เรืองไทย เป็นแม่ทัพใหญ่ ในฐานะประธาน คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) รวมถึงยังได้กำหนดวันเวลา ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใช้สถานที่แห่งเดิมคือ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

นอกจากกำหนดวันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว ที่ประชุมยังได้หารือ ถึงหัวข้อหลักในการจัดงานหรือธีมงาน (Theme) โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ สังเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ ถอดเป็นข้อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใน ๓ ธีม ประกอบด้วย ๑.สานพลังสู่การปฏิรูปประเทศ ๒.สานพลังสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ และ ๓.ทศวรรษใหม่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่ ประชุมได้ช่วยกันนำเสนอธีมอื่นๆ อาทิ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : ก้าวใหม่ สู่สุขภาพไทยที่ยั่งยืน” หรือ “ทศวรรษใหม่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สู่การปฏิรูปประเทศไทย” รวมถึง “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติกับระบบสุขภาพ ยุคดิจิทัล” ซึ่งที่ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อคิดเห็นเรื่องธีมจาก ที่ประชุม และนำมาเสนอเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบต่อ ร่าง แผนการดำเนินงานของ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ อีกด้วย